

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn xã Tổng Phan

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND xã Tổng Phan việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn huyện Phù Cừ. UBND xã Tổng Phan xây dựng kế hoạch tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Góp phần nâng cao kết quả xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, huyện (PAPI) trên địa bàn xã năm 2023.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn xã hiểu rõ được trách nhiệm và tạo sự đồng thuận với công tác cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số PAPI đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của xã.

Tăng cường sự tham gia của các ngành đoàn thể, chi bộ, các thôn, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số PAPI của xã, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội.

2. Yêu cầu

Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành đoàn thể xã có liên quan trong việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến nâng cao Chỉ số PAPI năm 2022.

Công tác thông tin tuyên truyền về nâng cao Chỉ số PAPI cần được triển khai kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phong phú về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng; kịp thời đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công hcvcs, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Tuyên truyền nâng cao Chỉ số PAPI phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trong giai đoạn mới của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính của xã. Tuyên truyền cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số PAPI gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

II- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

1. Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn xã.

2. Nội dung tuyên truyền

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện các quy định của Luật tiếp cận thông tin, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... Tạo điều kiện cho nhân dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện, để nhân dân nói lên nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương cũng như của địa phương.

Tuyên truyền các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư; về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, đô thị. .. trên địa bàn tỉnh nhằm tăng tính minh bạch, tiếp cận thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Công khai kịp thời những thông tin về chính sách xã hội cho người nghèo để nhân dân biết, nhân dân bàn, giám sát thực hiện; Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuyên truyền các nội dung về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Tuyên truyền Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng Công nghệ thông tin (ICT INDEX); thông tin kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp.

Tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC)...

3. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền.
- Biên soạn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp xã (PAPI) phù hợp với thực tế của địa phương.
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đài truyền thanh xã, thôn.

